

Số: 56 /BC-UBND

Phường Bình Thắng, ngày 08 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn Hóa Xã Hội Phường Bình Thắng.

Căn cứ Chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường năm 2023, Căn cứ kế hoạch số 01 /KH-HĐND-KTXH ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường Bình Thắng về việc tổ chức giám sát tình hình hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn Hóa Xã Hội trên địa bàn phường.

Nay Đội kiểm tra liên ngành Văn Hóa Xã Hội xin báo cáo hoạt động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

- Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội phường Bình Thắng (Gọi tắt là Đội LN VHXH) được UBND phường Bình Thắng thành lập theo quy định của pháp luật để tiến hành kiểm tra, xác lập hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, du lịch, thể thao, thông tin truyền thông và bài trừ các tệ nạn xã hội trên địa bàn phường Bình Thắng.

- Đội kiểm tra Văn Hóa Xã Hội có chức năng giúp Ủy ban nhân dân phường trong việc kiểm tra, ngăn chặn và triệt phá các tệ nạn xã hội trong hoạt động của quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường và các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, mát sa, tắm hơi, internet v.v...) trên địa bàn phường Bình Thắng.

- Lực lượng tham gia công tác Kiểm tra Liên ngành VHXH khi làm nhiệm vụ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

II. TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN

- Căn cứ tờ trình số 01/TTr-VHTT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của công chức VHTT phường, UBND phường Bình Thắng đã ra quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 về việc thay đổi, bổ sung thành viên đội kiểm tra Liên ngành Văn hoá - Xã hội phường Bình Thắng với 14 thành viên và do bà Đinh Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch UBND phường Bình Thắng làm đội trưởng.

- Đội kiểm tra Văn Hóa Xã Hội có nhiệm vụ xây dựng quy chế, Kế hoạch hoạt động của Đội và tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn phường nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm



pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thông góp phần bài trừ các văn hóa phẩm độc hại và tệ nạn xã hội. Đầu năm đội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH- LNVHH ngày 05 tháng 01 năm 2023 về Triển khai kế hoạch năm 2023. Hàng năm, cán bộ VH TT tin chịu trách nhiệm rà soát thành viên Đội kiểm tra liên ngành, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền kiện toàn, đảm bảo tính liên tục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác bài trừ, các văn hóa phẩm độc hại, chấp hành các quy định của pháp luật được thường xuyên thực hiện dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, tờ gấp, xe loa trên đường phố), hệ thống phát thanh trên địa bàn phường; phối hợp với đội tuyên truyền lưu động Tỉnh, Thành phố xây dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ, các tiểu phẩm, kịch ngắn với các nội dung tuyên truyền, các tầng lớp nhân dân đã có ý thức trong việc bài trừ các văn hóa phẩm độc hại, hướng tới các hoạt động văn hóa lành mạnh.

Tuyên truyền một số cơ sở pháp lý liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội:

- Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

- Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

- Nghị định 103/2009/NĐ-CP Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

2. Công tác quản lý nhà nước

Đội kiểm tra liên ngành Văn Hóa Xã Hội tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất các Hoạt động, kinh doanh dịch vụ khách sạn, Câu lạc bộ, massage, các tiệm Internet đồng thời giám sát một cách chặt chẽ, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội như mua bán, sử dụng ma túy, mại dâm phát sinh, tuyên truyền các văn hoá phẩm đồi trụy. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải xây dựng và công khai nội quy, quy định của nhà nước đối với hoạt động, kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Trong thời gian từ tháng 1/2022 – nay, đội kiểm tra LN VHXX do Công an tham mưu ra quân Kiểm tra 84 cơ sở kinh doanh bao gồm 46 cơ sở nhà trọ, 20 lượt cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, 02 cơ sở cầm đồ, 04 bãi xe, 07 điểm phế liệu, 01 chung cư, 17 lượt cơ sở massager, 14 lượt/5 cơ sở internet trên địa bàn phường. Bắt 06 vụ 25 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Lập hồ sơ xử lý hành chính 14 đối tượng có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” với tổng số tiền: 12.500.000đ

Kiểm tra phát hiện, xử lý 01 vụ 01 đối tượng kích dục cho khách

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Cụ thể 01 vụ 12 đối tượng đá gà qua mạng, 01 vụ 03 đối tượng chơi cờ cá ngựa, 01 vụ 02 đối tượng đá gà; 03 vụ 17 đối tượng đánh bài, CAP lập hồ sơ chuyên đội nghiệp vụ công an thành phố, nhắc nhở 05 tụ điểm tụ tập có biểu hiện đánh bạc trái phép.

VHTT tham mưu Ra quân kiểm tra qua đó xử lý 08 cá nhân vi phạm treo dán quảng cáo sai quy định theo nghị định 38/2021/NĐ-CP đồng thời ra 02 quyết định xử phạt với tổng mức phạt 3.000.000 đ, 06 trường hợp nhắc nhở và yêu cầu khắc phục hành vi không ra quyết định xử phạt vì là người dưới 16 tuổi.

Ra quân phát động tổng vệ sinh môi trường và xoá quảng cáo rao vặt sai quy định. Thu gom xử lý hơn 15.000 tờ quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường trên địa bàn phường.

Phối hợp với đội Kiểm tra Liên ngành VHXX thành phố kiểm tra 03 cơ sở internet, 06 nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn phường đồng thời nhắc nhở các cơ sở về vấn đề niêm yết nội quy, bảng PCCC cũng như bảng hiệu cơ sở đúng quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch được quy định tại Nghị định 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch gồm: Tại điểm c, khoản 3, điều 6 “Không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định” và Điều 10 “Vi phạm quy định chung về kinh doanh dịch vụ lưu trú”.

Kiểm tra về An Ninh Trật tự căn cứ nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Kiểm tra về giấy đăng ký kinh doanh căn cứ Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Kinh phí hoạt động và phương tiện hoạt động

- Kinh phí hoạt động của công tác Kiểm tra Liên ngành VHXX chi từ nguồn ngân sách của phường và các khoản thu từ việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, du lịch, thể thao, thông tin truyền thông và bài trừ tệ nạn xã hội.

- Cán bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý kinh phí và chi theo kế hoạch hàng năm đã được Ủy ban nhân dân phường phê duyệt (công tác phí, bồi dưỡng,

làm việc thêm giờ, phương tiện phục vụ trong quá trình kiểm tra...) nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đội Kiểm tra Liên ngành VHXH. Khi cần thiết, có quyền tham mưu khen thưởng đột xuất cho Đội Kiểm tra Liên ngành VHXH và những cá nhân có liên quan trong các hoạt động cao điểm.

- Kinh phí hoạt động của đội được thực hiện đúng quy định, sử dụng kinh phí của ngành chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thuận lợi khó khăn

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, công tác phối kết hợp của các ngành, đoàn thể, các khu phố trong công tác ra quân kiểm tra trên địa bàn phường, các thành viên trong tổ nhiệt tình năng nổ với công việc được giao. Trên địa bàn phường hiện nay vẫn chưa có cơ sở Karaoke, quán Bar, Clup, Vũ trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau: Thành viên các đội hoạt động kiêm nhiệm, thường biến động, thời gian kiểm tra chủ yếu vào buổi tối, ban đêm nên nhiều khi khó triệu tập đủ thành phần.

Bình Thắng là địa phương có ít hoặc không có những tụ điểm nhạy cảm tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tuy nhiên lại là địa phương có địa bàn giáp ranh, bến xe Miền Đông đi vào hoạt động nên cũng dễ có tệ nạn xâm nhập từ các nơi khác tới địa bàn.

Đa số chủ cơ sở không trực tiếp làm việc mà thuê mướn nhân viên quản lý nên thường không cung cấp đủ tài liệu, hồ sơ, cũng như không trả lời được những nội dung khi bị đoàn kiểm tra.

Do công tác chuyên môn, cũng như hoạt động kiêm nhiệm nên hoạt động của đội kiểm tra liên ngành cũng còn thiếu thường xuyên, chủ yếu kết hợp cùng tuần tra của công an hoặc phối hợp với đội Kiểm tra Liên ngành VHXH thành phố, Tổ Trật tự đô thị, các ngành tham mưu chủ yếu là Công an và VH TT.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội (Đội 814) trên địa bàn phường phường Bình Thắng./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy - HĐND;
- UBND, UBMTTQ;
- Thành viên Ban KT-XH
- Ban tài chính;
- Lưu: VT



Đinh Thị Thuy Thủy